

# คูดวงออนไลน์

(โทร 0814426584)

โดย ชรรมาธิปติ



สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า อัญญา เนื่องจากคุณอัญญาขอไม่ให้เปิดเผยชื่อ และ วันเดือนปีเกิดของเธอ ผมจึงจะไม่ระบุถึงนะครับ เพศหญิง

คุณอัญญา เขียนเล่ามาละเอียดมาก เพื่อไม่ให้เป็นการเปิดเผยตัวตนของคุณอัญญามากเกินไป ผมจึงขอสรุปสั้นๆ นะครับ

สามีของดิฉันเป็นคนสุภาพอ่อนน้อม จนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาพัวพันกับสามี เธอเป็นแม่หม้าย ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้หญิงคนนี้พยายามทำอะไรๆ เพื่อให้ดิฉันรับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสามีของดิฉัน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างดิฉันกับสามีเป็นไปอย่างลุ่มๆ ดอนๆ

เพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้ง เราจึงเริ่มไม่ค่อยมีอะไรคุยกัน ไม่ต้องการให้กระทบกระเทือนถึงลูก บอกตัวเองว่า ในความเป็นแม่เราเสียสละเพื่อลูกมาตลอดชีวิต และต้องทำต่อไป การหย่าขาดอาจช่วยให้ตัวเราพ้นทุกข์จากสามี แต่ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือ การพลัดพรากจากลูก ซึ่งทุกข์ยิ่งกว่า

คำถามแรก มีความเป็นไปได้หรือไม่คะ ที่สามีจะเลิกกับผู้หญิงคนนี้ และกลับมาเป็นรักกันเหมือนเดิม แม้เขาจะไม่เคยไปค้างนอกบ้านเลย แต่ไม่สามารถเยียวยาด้านจิตใจได้ เพราะรู้ว่า เขายังมีความสัมพันธ์อยู่กับผู้หญิงคนนี้

หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของดวงชะตา คุณมีโยคร้ายที่จะทำร้ายคุณอยู่ 2 โยคด้วยกัน คือ โยคเสต สาดิ ที่คอยทำร้ายคุณในเรื่องศัตรูลับ และ ความสุขตามครรลองของสามีภรรยา และ อธิปไตยโทษ ที่จะทำให้ชีวิตคู่ของคุณประสบปัญหา กระทบกระทั่ง จนถึงแตกแยกได้

ปัญหาในเรื่องชีวิตของคุณเกิดมาก่อนหน้านี่เป็นสิบปี ในช่วงที่ราหู(๘)เสวยอายุ ลากยาวมาจนถึงวันนี้ เมื่อพฤหัสบดี(๕)เริ่มเสวยอายุตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว ปัญหาดูเหมือนจะรุนแรงขึ้น

ตั้งแต่สิงหาคม 2559 เป็นต้นไปนาน 1ปี เป็นช่วงที่ดวงดาวค่อนข้างจะทำร้ายชีวิตของคุณมากทีเดียว จึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมือให้ดี

นี่คือเหตุผลทางด้านโหราศาสตร์ และ ดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อชีวิตคุณ เมื่อดวงดาวชี้หมายเรื่องร้ายของคุณแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเดินไปตามทางนั้น หรือ จะแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ให้เลวร้ายไปกว่าเดิม

แน่นอนว่า การรู้ว่าสามีมียุติภัยอื่นยอมสร้างความเจ็บปวดแก่คนที่เป็นภรรยา โดยเฉพาะกับคู่แต่งงานที่อยู่กินกันมาเกินครึ่งชีวิตเช่นคุณ

แต่คุณก็เล่าว่า เขาก็ยังเป็นสามีที่ดี เป็นพ่อที่ดี คุณและครอบครัวดีเหมือนเดิม ไม่เคยไปค้างคืนนอกบ้านเลย

ต่อไปนี่ เป็นคำแนะนำของผม

มนุษย์เราจะมี 30 ปีของชีวิตได้สักกี่ครั้ง และคุณได้ใช้ชีวิต 30 ปีของคุณ หรือ ครึ่งหนึ่งของชีวิตไปกับชายคนหนึ่ง ซึ่งก็ดูแลรับผิดชอบคุณ และครอบครัวเป็นอย่างดี

สมมติว่า คุณไม่รู้เรื่องที่เขาแอบมีผู้หญิงคนหนึ่งนอกบ้าน ความรู้สึกของคุณที่มีต่อสามีก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลง และยังคงเหมือนเดิม เหมือนวันเก่าๆที่สวยงามของคุณ

แต่พอได้รู้(เพราะฝ่ายหญิงต้องการให้รู้) มันก็มีแต่สร้างความรำคาญใจ เจ็บใจ โกรธ แค้นใจ ให้เผาผลาญในใจคุณตลอดเวลา

ขออัยว่า เผาผลาญอยู่ในใจของคุณเพียงคนเดียวนะครับ ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดใดๆด้วยเลย

ถามว่า ผู้หญิงคนนั้นได้ตัวสามีคุณไป(เป็นครั้งคราว) เขาอาจจะรู้สึกเสนาห์ต่อกัน แต่ขณะนี้ สามีของคุณอายุกว่า 60 ขึ้นไปแล้ว ถามว่า เขาจะยังสามารถสร้างความพึงพอใจในเรื่องเพศให้แก่ผู้หญิงคนนั้นได้อีกนานแค่ไหน

หรือแม้กับคุณเองก็ตามเถอะ ความผูกพันทางเพศก็จะหมดไปนานแล้ว เหลือแต่ความเป็นเพื่อนตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงความรู้สึกดีๆที่คุณเคยทำร่วมกันมา และ สิ่งดีๆที่คุณจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในอนาคต คือ ลูก

ดังนั้น ผมจึงขอแนะนำให้คุณ “ปิดหู” จะทำให้ไม่ได้ยินเรื่องที่ระคายหัวใจ “ปิดตา” เพื่อจะไม่ได้เห็นในสิ่งที่ไม่สบายใจ และ “ปิดปาก” เพื่อที่จะไม่พูดสิ่งที่ทำร้ายตัวเอง และ ผู้อื่น

ถามตรงๆว่า เวลาของคุณจะยังเหลือใช้ชีวิตร่วมกันกับสามีแบบมีอารมณ์พิศواسือกักปี คุณจะยังมีความรู้สึกหวงแหนแบบที่เป็นอยู่ในวันนี้ได้อีกกี่ปี ความรู้สึกแบบนี้จะค่อยๆจางหายไปกลายเป็นความรู้สึกของเพื่อนร่วมทุกข์ ที่ต้องพึ่งพากันในยามแก่เฒ่า และ ประคองชีวิตสามีภรรยาให้ไปจนตลอดรอดฝั่ง จนถึงวันที่ตายจากกัน

ขอให้เอาเวลาที่ยังเหลืออยู่ ที่ยังมีพลังกาย และ พลังใจที่ดีมาดูแลลูกๆของคุณจะดีกว่า จะได้มองดูเขาเติบโตไปด้วยความสุข ตามที่คุณสองคนเคยคาดหวังตั้งใจสร้างสรรค์เขาขึ้นมา

สามีนั้น เมื่อมีบุญ เขาก็มา เมื่อหมดความศานาเขาก็จากไป แต่ลูกๆนั้น จะอยู่กับคุณตลอดไป

ขอให้คุณใช้เวลาที่เหลือเดินทางผ่านช่วงแห่งการสูงวัยอย่างมีความสุข และมีคุณค่า ด้วยการสวดมนต์ภาวนา และ ปฏิบัติธรรม เพราะบุญที่ประกอบขึ้นนั้น จะทำให้คุณเย็น สงบ และจะติดตัวคุณต่อไปในภพหน้า เพื่อว่า ในชาติภพหน้า วิชากรรมในเรื่องคู่จะได้หมดไป

หากคุณอายุ มีอายุน้อยกว่านี้สัก 30 ปี คำแนะนำของผมต่อคุณก็จะเป็นไปอีกแนวทางอื่น

หวังว่าจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำแนะนำของผมว่า ไม่มีความสุขใจจะเท่าความสุขในใจของเราเอง

หากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาได้นะคะ ขอให้คุณ โชคดีนะคะ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณอายุ ช่วยต่กบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [tthammathihti@gmail.com](mailto:tthammathihti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นคิวของ คุณ ธนกุลต ครับ

ขณะนี้ คิวที่ผมจะต้องพยากรณ์ขณะนี้เหลืออีก 1 คิว หากท่านผู้อ่านสนใจจะให้ผมพยากรณ์ก็รีบส่งจดหมายมากถามได้ คงจะไม่ต้องรอนานครับ

